

แฉดอง

เกาะติดความเคลื่อนไหวแวดวงเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วไทย...นสพ.บ้านเมือง ประจำวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2556... ● ชาวแรก...อุทพงษ์ จรัสเสถียร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์โคนมสันกำแพง (ป่าตึงหัวหม้อ) จำกัด เชียงใหม่ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสหกรณ์ และอาชีพการเลี้ยงโคนมมาโดยตลอด อีกทั้งนโยบายของรัฐบาลได้ถือเอางานของสหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งการเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์โคนมมา ในครั้ง

นี้ เพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานต่างๆ ให้เป็นประโยชน์แก่สมาชิกซึ่งสหกรณ์โคนมสันกำแพง (ป่าตึงหัวหม้อ) จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2530 และมีความเจริญก้าวหน้า ประสบผลสำเร็จเป็นองค์กรที่พึ่งของมวลสมาชิกมาโดยตลอด โดยได้มีการรวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงโคนม โดยใช้ชื่อว่า "โครงการลดและเลิกตัดไม้ทำลายป่าของราษฎร" ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมบ้านป่าตึงหัวหม้อ" มีสมาชิกร่วมจัดตั้งจำนวน 25 รายในขณะนั้น... ● เรื่องดีๆ...สมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์จะจัดงานเทศกาลบริโภคผลไม้ไทย ปี 2556 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2556 บริเวณลานป๋อโมชัน ชั้น 1 ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ จตุจักร กรุงเทพฯ ซึ่งจะนำผลผลิตจากสวนของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมาจากหน้ามือผู้บริโภคโดยตรง คัดเฉพาะผลไม้ที่สด สะอาด รสชาติอร่อย ทั้งผลไม้สดและแปรรูป อาทิ ผลไม้จากภาคตะวันออกได้แก่ มังคุด เงาะ สละทุเรียนพันธุ์หมอนทอง พวงมณี ก้านยาว ผลไม้จากภาคเหนือ ได้แก่ ลิ้นจี่ ลำไยสดและอบแห้ง สตรอเบอรี่อบแห้ง สับปะรดนางแล-ภูแล มะขามหวาน มะเขือเทศราชินี ส้มโชกุน อะโวคาโด พักข้าว ทุเรียนพันธุ์หลงลับแล-หลินลับแล ผลไม้จากภาคกลาง ได้แก่ ชมพู่ทับทิมจันทร์ มะพร้าวน้ำหอม ฝรั่งพันธุ์กิมจู ลูกตาลสด สับปะรดฉีกตากะมั่ว และผลไม้จากภาคใต้ ได้แก่ สลัดอินโด ลูกหยีสดและแปรรูป กล้วยเล็บมือนาง กล้วยหอม รวมถึงผักปลอดสารพิษ จากกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษทวีพัฒนา นำผักบุ้ง ผักหวาน ผักกวางตุ้ง และเห็ดต่างๆ มาจำหน่ายภายในงานนี้ด้วย... ● เกียรติศักดิ์ หงษ์โต อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวถึงภารกิจสำคัญของกรมพัฒนาที่ดิน เกี่ยวกับการส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเอง และสามารถแก้ปัญหาได้โดยใช้เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินอย่างง่าย ร่วมกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การสานต่อภารกิจต่างๆ ให้สำเร็จ ลุล่วงเป็นเรื่องสำคัญและเป็นนโยบายหลักในการดำเนินการ ซึ่งการถ่ายทอดข้อมูลความรู้ทั้งในด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อให้การพัฒนาการเกษตรเป็นไปอย่างยั่งยืน... ● คำรงค์ จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กล้วยเป็นสินค้าเกษตรชนิดหนึ่งที่ไทยมีศักยภาพการส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น ซึ่งตลาดให้การตอบรับดีและมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกล้วยหอมทอง ตามกรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ

ไทย-ญี่ปุ่น หรือเจทีเป้า (JTEPA) ในปี 7 นี้ ญี่ปุ่นได้จัดสรรโควตาส่งออกกล้วยสดให้แก่ไทยจำนวน 8,000 ตัน โดยให้ส่งออกตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556-31 มีนาคม 2557... ● นายสัตวแพทย์อุทัย หรินทรานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมโค เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ... ● มโนพัศ หัวเมืองแก้ว อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าหน่วยงานสนามที่ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำประจำปี 2556 "60 ปีการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ เหนียวหลัง-แลหน้า การพัฒนาต้นน้ำ" โดยมี อำนวย อึ้งจรกุล ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 4 ท่าน 1.ศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว 2.คำรงค์ พิเศษ 3.ปกรณ์ จิ่งสูงเนิน 4.ศ.ดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม และหัวหน้าหน่วยงานสนามที่ปฏิบัติงานด้าน

การอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ ผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ข้าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิ้ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่... ● ปิดท้ายข่าว...ผจกช.ชวง ไชยหลาก ทวีพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สกลนคร นั่งเก้าอี้ยังไม่ทันร้อนไป เป็น ผอ.สำนักป้องกันและควบคุมไฟป่ากรมป่าไม้ สาขานางาแก้วใต้



นายชวง ไชยหลาก ผอ.สำนักป้องกันและควบคุมไฟป่ากรมป่าไม้

ยิ่งขึ้น แทน วิชา สุริยกุล ณ ออยุธยา คนดีมีฝีมือ ขยับเป็นรองอธิบดีกรมป่าไม้ ตามความเห็นเหมาะสมของผู้ใหญ่ในกระทรวง... ● นนทวิธ จตุรธาภิณฑิต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อ.อ่าวลึก ต.เขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่ ผ่ากระชากสัมพันธปัญหากรมสุมนฐานเร่ง เตือนผู้ประกอบการท่องเที่ยวให้เพิ่มความระมัดระวังอย่างเข้มงวด เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ซึ่งควรหยุดชั่วคราวจนกว่าคลื่นลมไม่รุนแรง และนอกจากนั้นสั่งให้ผู้บังคับบัญชาออกตรวจจับผู้ลักลอบทำประมงที่ผิดกฎหมายและจับปลาสวยงาม ขอปรบมือดังๆ...ให้ครับท่าน... ● ชีวะภาพ ชีวะธรรม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิรินาถ เร่งดำเนินการเดินหน้าเต็มตัวตรวจสอบที่เหลืออีก 7 แปลง ประมาณ 450 ไร่ หาดทรายัน ในระยะที่ 2 ส่วนระยะที่ 1 ได้ดำเนินการแจ้งความไปแล้ว และส่งเรื่องให้ ป.ป.ช.เร่งดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว... ● แล้วพบกันใหม่พฤหัสบดีหน้าครับ...กระพุ่ม...

ประเสริฐ ทะระลา
Praser_tarasian@yahoo.com